



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน (โทร. ๐๔๔ ๐๐๙ ๗๖๕)

ที่ นม ๘๖๘๐๑/๖๓๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน ที่ ๓๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โดยตรง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอรายงานผลการมอบอำนาจของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมานทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเอน พวงขุนทด)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน

**แบบรายงานผลการมอบอำนาจของนายกองดีการบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองดีการบริหารส่วนตำบล
ในการพิจารณาสิ่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพภูมิวน ที่ ๓๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖**

ที่	อำนาจหน้าที่ ที่มอบให้ปฏิบัติ ราชการแทน	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทนตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ผู้รับมอบ	การปฏิบัติราชการ แทน (ครึ่ง)	ปัญหา อุปสรรค
๑.	เรื่องทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของประชาชน	<p>กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"> -อำนาจรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ -พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒ 	-	
๒.	การให้บริการด้านน้ำอุปโภค และ บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> - อำนาจให้การสั่ง อนุมัติ ให้การช่วยเหลือ พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒ 	-	
๓.	การลงนามในหนังสือราชการทั่วไป ที่มีใช้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลหรือนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล	<ul style="list-style-type: none"> - อำนาจในการลงนามในหนังสือราชการที่ติดต่อ เรื่องทั่วไปที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และนโยบายของผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒ 	-	
๔.	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - อำนาจให้การสั่ง อนุมัติ ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ พระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒ 	-	

ที่	อำนาจหน้าที่ ที่มอบให้ปฏิบัติ ราชการแทน	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทนตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ผู้รับมอบ	การปฏิบัติราชการ แทน (ครั้ง)	ปัญหา อุปสรรค
๕.	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ถอน เคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.๔ ม.๒๕ ม.๒๗ ม.๔๐ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒)	-อำนาจในการอนุญาต/ระงับ/การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารพระราชบัญญัติสถา ปัตยกรรมศาสตร์ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) -พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒	- -	- -
๖.	การรับรองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน	-อำนาจในการรับรองสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่บนโฉนด ที่ดินของราษฎรที่มาร้องขอ	๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒	๑๐ -	- -
๗.	การขออนุญาตประกอบกิจการ ชุดดินถมดิน	-อำนาจในการออกใบอนุญาตให้มีการประกอบ กิจการเกี่ยวกับการชุดดินถมดินในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตามพระราช บัญญัติการชุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓	๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒	- -	- -
๘.	การระวางชี้แนวเขตและลงชื่อ รับ รองเขตที่ดินสาธารณะ ประโยชน์	-อำนาจในการลงชื่อรับรองเขตที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๓	๑. นายเอน พวงขุนทด รองนายก คนที่ ๑ ๒. นายประมง โพลขุนทด รองนายก คนที่ ๒	๒ -	- -

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ) 
(นายเอน พวงขุนทด)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ) 
(นายประมง โพลขุนทด)

ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นางนฤจรยาน์ แสนประสิทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน